

Xin giới thiệu một chút là mình tên là Kim Anh, là học sinh của thầy Duc Thang Bui. Mình thi IELTS cũng khoảng 7,8 tháng rồi, kết quả thì không quá cao, nhưng mình cũng rất tự hào vì đó là thành tích mà mình đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để đạt được. Mình thi Overall là 6.5, điểm Listening là 7.5, Reading 5.5, Writing 6.5 và Speaking là 6.0.

Và hơn hết là mình đã làm được như lời thầy mình thường “ra rả” suốt ngày như là Slogan mà thầy thấy tự hào là **“fuck the IELTS or be raped”**, mình chính thức đã “F**K” được nó. Hihi. Hiện mình đi du học rồi, đang nghỉ nên thầy bảo mình tổng hợp lại quá trình học của mình.

Mình bắt đầu từ con số là 5.0, với 5.5 Listening, 5.0 Reading, còn 2 kỹ năng còn lại thì vô cùng thê thảm 4.5. Trước đó mình đi học ở một số chỗ ở Hà Nội, nhưng mà cảm thấy không tiếp thu được. Sau đấy thì mình xin vào lớp Chồi của thầy.

Mình đánh bạo xin thầy cho vào lớp Chồi (ai ngờ được vì điểm đầu vào của mình là thấp, nhưng mà gấp rút quá rồi, hihi, thầy mình lắm lúc cũng quan liêu lắm, vì nhận “của đứt lốt” là sâu riêng). Nói thực là học lớp Chồi này làm mình như muốn nổ đầu ra vậy, nhiều lúc khó theo lắm. Nhiều lúc muốn buông, vì lớp nhiều bạn học tốt hơn. Mình cảm thấy đuối vì 2 kỹ năng viết và nói của mình yếu hơn so với các bạn, trong khi lớp học tập trung vào 2 kỹ năng này nhiều. Các bạn có ngày học ở đâu thì cũng cứ học từ từ, đừng gấp như mình trước nhé. Nhưng thực sự mình rất cảm ơn thầy vì động viên mình cực nhiều trong quá trình học này.

Nói chung, mình chỉ xin phép ghi xuống đây vài điều mà mình gọi là Nhật ký IELTS của mình để mình đi từ 5.0 lên 6.5.

Trước hết, mình nói chuyện với thầy ở đầu khoá, hỏi thầy về việc định hướng mình phải học gì, phải làm gì. Thầy khuyên mình nên tập trung vào Listening, vì điểm này mình có khả năng bứt phá nhất, từ đó kéo các điểm kia lên thôi. Mình khó có khả năng lấy 6.5/7 ở Speaking và Writing. Nên phải biết tập trung vào kỹ năng nào mà mình mạnh nhất, đó chính là Listening. Theo mình, bạn đang học thầy cô nào thì cũng nên hỏi họ để biết được định hướng học tập tốt nhất cho mình, đừng như là “kẻ lạc giữa đại dương” nhé.

Từ đó mình xác định dành nhiều thời gian cho Listening nhất trong ngày. Nhưng mà gần như 2,3 tuần sau đó, mình nghe rất nhiều bài nghe trong bộ Cam như thầy bảo với các bạn trong cùng lớp Chồi, thế mà làm bài thì điểm vẫn cứ thấp như trước. Sau đó thì thầy dựa vào thói quen của mình để giúp mình lên lịch học các kỹ năng thế nào, và sắp xếp theo thời gian biểu.

Mình rút ra là: ai cũng có thể lấy được điểm 6.5/7 với bất kỳ thời gian biểu ra sao, nhưng mà cái các bạn cần là nỗ lực, kiên trì và phương pháp. Và xác định

không thể lấy điểm thế trong 3 tháng như người khác, khi mà bạn chỉ học 1 ngày 30 phút, còn mình một ngày học 4 giờ một ngày. Hãy tỉnh táo nhé.

1. Listening

Dưới đây là timeline và tài liệu mình dùng khi học Listening mà thầy và mình cùng soạn ra nhé, listening nên học buổi sáng, khi bạn tỉnh táo nhất. (Tổng thời gian học của mình là 3 tháng)

▪ Tháng 1

Mình tập trung sửa phát âm, kèm theo đó là mình ngồi xem hết cả bộ Zack and Cody bằng phụ đề tiếng Việt. Mình khuyên các bạn nên xem phim này, dễ xem hơn, dễ hiểu, đỡ chán và rất hài nữa.

Trong thời gian này mình cũng hằng ngày lên trang spotlightenglish.com để luyện nghe các bài ở đây. Mình cũng đọc lại bài trên này, kèm theo ghi âm. Phần ghi âm này mình nói ở phần Speaking sau nhé.

Giai đoạn này thì mình thử theo phương pháp là nghe nhạc học tiếng Anh. Phương pháp này mình nảy ra ý tưởng khi trên lớp thầy cho học thử theo, mình thấy rất hợp. Mình dùng các bài hát tiếng Anh mà mình thích, bài nào nhiều lời hát ấy. Rồi tải trên mạng lyrics về. Sau đó nhờ bạn bè xóa đi một số từ, mình nghe và điền vào. Trước đó là mình đọc qua nội dung bài hát rồi sẽ bắt đầu điền từ. Cách học này theo mình thấy là hoàn toàn giúp mình có thể tiếp thu tiếng Anh rất tự nhiên mà lại thoải mái. Thậm chí giai đoạn trước khi đi thi, thỉnh thoảng mình vẫn học theo phương pháp này để giải tỏa sức ép, nhất là lúc mình làm bài nghe không như ý.

▪ Tháng 2

Mình lên trang VOA nghe thật nhiều bài nghe trên này. Đồng thời mình nghe thêm bộ Talk about English của BBC theo như thầy giới thiệu cho mình.

Với bộ này mình nghe chủ yếu là các session là: Better Speaking, Business to Go, Private Life, Academic Listening. Mình cảm thấy các session này là hợp với trình độ mình nhất. Và có script nữa.

Kể từ ngày đầu tiên của tháng này và tháng 3, mình mỗi ngày nghe hết 2 bài nghe 6 minutes English cũng của BBC. Mình chỉ nghe cố gắng hiểu phần nghĩa chung thôi, không cố gắng nghe từng từ.

Các bài nghe này mình tải về, đưa vào iphone, chèn cứ mỗi bài nghe là một bài hát. Mình để nghe bất cứ khi nào có thời gian rảnh, ăn cơm mình cũng nghe, thậm chí đi WC cũng nghe luôn, hihi. Thực sự là thời gian rảnh của các bạn trong ngày là nhiều lắm, nên cố tận dụng nhé.

Ở giai đoạn từ lúc này, mình luyện theo 2 bộ mà thầy chỉ cho là: Improving IELTS Skill: Listening and Speaking của Sam McCater, và quyển Focus on

IELTS: Listening and Speaking. Cho tới lúc thi xong, mình chỉ dừng ở việc làm trong 2 quyển này, ko thêm quyển nào nữa đâu. 2 quyển này thì giúp các bạn rất nhiều trong việc học từng chiến thuật làm bài, skill làm bài cho các dạng câu hỏi.

▪ Tháng 3

Giai đoạn này mình có cái may là trước đó thời gian ngắn thầy dạy các kỹ năng làm bài khi thi IELTS. Mình dùng chỉ 2 quyển Cam 8 và Cam 9 để khai thác thôi. Cách khai thác 2 quyển này thì mình nói ở dưới phần tài liệu nhé.

Ngoài ra thì mình vẫn tiếp tục nghe BBC 6 minutes để bổ sung cho kỹ năng nghe và nói. Nhưng mình chỉ nghe 1 phút đầu, 1 phút cuối, sau đó mình tập tưởng tượng, viết xuống những điều mình hình dung về bài nói của BBC này. Thường mình thấy mình đoán đúng mình 50% đó. Tất nhiên sau khi đoán thì mình cũng nghe lại đủ bài để kiểm tra rồi.

Kỹ năng này theo như thầy nói lại thì nó rất tốt để có khả năng prediction trong listening và cũng như khả năng phát triển ý trong writing và speaking. Đồng thời mình nghe thêm loạt bài “Who on Earth are we” của BBC Talk about English. Loạt này nội dung khá academic, gần với session 4. Mình không có thời gian nên chỉ nghe hiểu thôi, không đi sâu vào như trước đó nữa. Các bạn có thời gian thì nghe loạt này nhé, mình vẫn thấy tiếc gì không nghe nó từ sớm.

▪ Khi đi thi

Khi đi thi thì mình theo đúng hướng dẫn của thầy là trước khi vào thi, mình nghe qua khoảng 20 phút các bài nói trong Cam 9. Mình nghĩ việc này rất tốt vì giúp tai các bạn quen lại với tiếng Anh sau một giấc ngủ đầy. Nó giúp đánh thức các bạn, mình thấy rất hiệu quả, vì ở nhà khi luyện thì mình toàn nghe nhạc hoặc bài nói tiếng Anh khoảng 5 phút, lúc làm bài cảm thấy không bị ngợp nữa.

Đi thi thì mình đoán rất nhiều, nhất ở session 4.

Các nội dung các bạn cần đoán đó là loại của từ, có thể đó là đoán nội dung bài nghe thảo luận. Cần phải nhớ được giọng của người nói để tránh bị nhầm.

Nói chung với Listening, thực sự các bạn phải thích nó, phải sống cùng nó, và nghe từ cơ bản, chịu khó sửa phát âm, tập nghe hiểu hết bài không nên nghe theo số lượng. Và đi thi thì phải đúng chiến thuật thi, bình tĩnh. Nhất là thêm chút may mắn, khi đi thi mình có khoảng 2,3 câu làm theo linh cảm khi không đoán ra có nên thêm s/es không. Mình nghĩ với 2,3 câu này đúng, đã kéo điểm của mình lên 7.5 đó.

2. Reading

Kỹ năng này mình học không nhiều, chỉ toàn đọc theo sách Improve Your IELTS Reading Skills của Sam McCater thôi. Mình dùng quyển này theo thầy

khuyên, quyển này tập trung nhiều vào kỹ năng. Còn reading thì các bạn nên tập đọc nhiều nhé, mình thì ngại đọc nên điểm 5.5 thế kia không phải là bắt ngờ nữa.

3. Speaking

Kỹ năng này thì mình chỉ tập nói lại và dùng bằng được hết các từ đã được mình ghi lại trong quá trình luyện nghe thôi.

Tháng cuối cùng trước khi thi thì mình tập trả lời theo list câu hỏi, mình tập một mình (vì một bạn tập với mình bạn ấy thi trước, mình không tìm được người tập cùng) và ghi âm lại theo thầy hướng dẫn. Sau khi ghi âm thì nghe lại băng ghi âm, tự xác định lỗi sai, và mình tự nghĩ hướng sửa. Rất hiệu quả. Mình tự sửa được kha khá lỗi sai và đi thi cũng thấy tự tin vì tập luyện nhiều.

Trước hôm thi 3,4 ngày thì mình có gặp thầy để làm mock test, thì thầy bảo mình có khả năng lên được 6.5, hơi tiếc là hôm đi thi rơi vào topic lạ nên mình không trả lời hết khả năng được ở part 2. Nhưng part 3 thì mình trả lời tốt, vì trong quá trình luyện cùng Listening thì mình hay tập tự discuss kiểu này rồi.

Sách tham khảo thì chỉ dùng cuốn Improve cùng với Listening. Nhớ là speaking mình thấy không quá khó. Đừng cố dùng các từ vựng hay cách diễn đạt quá lạ và quá khó mà mình thấy nhiều người đăng trên facebook. Mình tập thử theo nhưng bị ăn chửi, vì thầy bảo mình chưa có khả năng dùng nó đâu. Ngoài ra, thì đi thi IELTS người ta chấm điểm mình không qua việc bao nhiêu từ hiếm mà bạn dùng được, mà người ta chấm là bạn dùng từ vựng thoải mái mình mức nào. Nên cứ tận dụng hết vốn đi nhé.

4. Writing

Mình đi theo toàn bộ lộ trình thầy dạy trên lớp thôi. Chỉ biết tóm tắt lại thế này:

- Nắm thật chắc ngữ pháp cơ bản
- Nắm thật tốt về cấu trúc viết các câu phức, câu ghép, câu điều kiện.
- Đi từ cơ bản là viết câu tốt, viết đoạn tốt rồi mới đi theo essay. Cái này thì mình chỉ theo hướng dẫn trên lớp thôi.
- Khi viết thì mình viết theo template thầy đưa cho, nhưng về sau thì mình có sáng tạo thêm một chút. Nếu viết theo template thì ổn định hơn, nhưng giai đoạn cuối của khoá thì thầy khuyên mình bỏ template để viết cho tự do. Khi đi thi thì để ăn chắc mình lại dùng theo template.
- Mình chỉ toàn dùng từ vựng đã học ở listening và cả speaking thôi. Không hề dùng thêm từ nào đó quá khó mà mình không nhớ được.
- Task 1 thì mình đọc bài mẫu, và học các phân tích biểu đồ, đi thi mình chỉ viết đơn giản chứ không phức tạp. Task 1 này mình học trên trang DCielts.com do thầy mình giới thiệu. Trang này hay lắm, phân tích rất sâu chứ không nói qua loa như trên ielts-simon.com, nên mình học được từ trang này nhiều hơn.
- Khi tập viết ở nhà hay trên lớp, mình tuân thủ hoàn toàn nguyên tắc của thầy là không tra từ điển trước và trong khi làm. Chỉ tra từ điển sau khi

viết và lúc chữa bài thôi. Tập trung tận dụng vốn từ hiện tại, làm giàu nó lên bằng cách sử dụng được nó.

Tài liệu mình có đọc thêm thì là Improve Writing IELTS Skills của Sam McCater, quyển này rất hay. Bên cạnh đó thì mình dùng thêm quyển Visual Writing about Graphs, Table and Diagram của Gabi Duigu.

Với 2 quyển này thì rất đủ để viết Task 1 thực sự hiệu quả rồi, các bạn không cần phải tìm kiếm nhiều sách làm gì để rồi bị loạn. Hồi đầu mình tải nhiều sách về lắm, nhưng mà thầy bắt mình chỉ học 2 quyển này thôi, có hỏi mình là: “Em có chắc chắn em khai thác hết 2 quyển mỏng mỏng này không?”.

Mình thấy thầy hay chia sẻ sách trên page của thầy, các bạn tải về nhiều, tham khảo là tốt nhưng mà đừng như mình, chỉ nên tập trung vào một vài quyển thôi nhé.

5. Luyện đề

Mình nói ở trên rồi, mình chỉ dùng bộ Cam thôi, và mình tập trung dùng 2 quyển là Cam 8 và Cam 9.

Mình ban đầu tính dùng hết 9 quyển, nhưng mà thấy thầy giới thiệu trên lớp là lúc luyện đề chỉ nên tập trung 2 quyển này thôi, vì nó mới, nên gần sát với đề rồi. Mình cũng cự cãi lại, thầy lại hỏi mình là “Cô dám chắc là cô biết dùng 2 quyển này không?”. Câu này các bạn cũng nên tự hỏi là các bạn đã dùng bộ đề thi này thực sự hiệu quả chưa?

Mình dùng bộ đề này theo đúng hướng dẫn của thầy đó là:

- Làm chỉ 8 đề trong 2 quyển này là vỡ mẹt rùi.
- Làm đề nào thì phải giải quyết hết theo các bước dưới đây
- **Bước 1:** làm full test trừ speaking, làm cả writing, bấm giờ đúng như thi thật luôn.
- **Bước 2:** kiểm tra lại đáp án Listening và Reading. Đọc bài giải phần writing kèm theo comment của giám khảo, mình cũng so sánh bài đó với bài mình :D Hơi tự tin là bài mình không quá tệ, hihi.
- **Bước 3:** Mình dịch bài Reading ra, sau đó mình xem xem mình sai ở đâu, bị lừa chỗ nào. Mãi sau này mình mới biết có cái phương pháp lập keyword table mà thầy giới thiệu cho mấy lớp sau. Hơi tiếc vì mình thấy thầy bảo phương pháp đó có thể giúp nâng điểm Reading lên tốt lắm.
- **Bước 4:** Mình đọc tape scripts của phần Listening, chú ý mình các đáp án mà họ đã gạch chân. Mình để ý xem xung quanh đó có từ nào báo hiệu, từ nào làm mình hiểu nhầm, từ nào làm mình mất cảnh giác. Đồng thời mình ghi lại từ vựng mình thấy hay ở trong phần này. Các từ ở đây mình thấy dễ dùng lắm, áp dụng cho các kĩ năng kia cũng hay.

Mình cứ làm như vậy với 2 quyển bộ đề này, 8 đề, mình làm trong khoảng 1 tháng theo đúng trình tự trên. Sau đó thì mình đi thi theo lịch đã đăng ký thôi.

6. Hậu IELTS

Hiện tại thì mình đang đi du học rồi, Mình thấy quá trình hậu IELTS cũng có nhiều thứ phải chia sẻ lắm, dù thầy bảo không cần. Hihi.

- Các bạn phải tâm niệm học IELTS để làm gì. Nếu không có mục tiêu thì tốt nhất không nên học.
- Phải đóng tiền đi thi rồi mới có động lực ôn tập tốt được.
- Phải học đề sau này còn dùng tiếng Anh sau IELTS. Như mình sang bên này học, nhiều khi phải viết cả ngàn từ, đâu có template đâu. Mình có học một giáo viên, cách đây 2 năm rồi, cũng nổi tiếng nhưng dạy theo template, mình nghĩ nếu vẫn theo kiểu đó thì sang đây mình chẳng biết gì mà viết ấy. Nghĩ lại hồi đó đặt bút xuống nếu không có mẫu thì chẳng biết viết gì. Các bạn đi theo nguyên tắc của thầy mình là: luyện viết từng câu tốt, viết từng paragraph tốt, viết bài essay tốt. Ban đầu thầy cho viết dạng tự do, sau đó ép vào template, sau đó thầy lại bắt viết dạng tự do.
- Kỹ năng đọc quan trọng lắm, các bạn đọc thật nhiều nếu muốn đi du học nhé. Ở đây mình có khi phải đọc cả mấy chục trang sách trong một ngày ấy, mà đọc nhiều lúc chẳng hiểu gì nữa. Nếu xác định đi du học thì nên kiếm các case study để mà đọc trước nhé.
- Kỹ năng nghe cũng quan trọng lắm, nhất là nghe đa dạng, các bạn nên xem nhiều phim để quen nhiều giọng.
- Với speaking thì các bạn đừng nên học kiểu học thuộc lòng khi học IELTS. Mà phải học thực sự, sang đây nếu kém speaking thì khổ lắm đấy. Nhiều bạn người Việt mình biết thi IELTS điểm không tệ, có bạn 7 speaking đấy, nhưng sang đây cứ ú a ú ó ấy. Không thể giao tiếp tốt, không thể thuyết trình tốt được, thậm chí nói chuyện với giáo sư mà còn không ra lời nữa.

Mình chia sẻ ở đây là nhật ký IELTS của mình, ghi lại toàn bộ tiến trình ôn tập từ 5.0 lên 6.5 trong vòng 3,5 tháng. Thời gian đó mình vừa học thầy là 2,5 tháng, còn lại 1 tháng tự ôn tập và phung phí trước đó 2 tuần. Mình nghĩ nếu các bạn học có chiến lược, có động lực thì 3-4 tháng hoàn toàn có thể lên được 6.5/7, nên các bạn cứ cố gắng luyện tập nhé. Chúc các bạn thành công

Tài liệu by Duc Thang Bui

Trên đây là nhật ký chia sẻ của học sinh mình, theo yêu cầu của Kim Anh thì mình sẽ tổng hợp lại các tài liệu bạn ấy đã dùng trong quá trình ôn luyện. Tài liệu tải về nếu có mật khẩu tải hoặc giải nén, các bạn dùng mật khẩu:

ielts.ducthangbui@gmail.com nhé.

1. Fanpage IELTS Duc Thang Bui:
<https://www.facebook.com/ieltsducthangbui>
2. BBC Talk about English:
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/
3. BBC 6 minutes:
<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/>
4. Trang spotlight: <http://spotlightenglish.com/>
5. Trang tìm lyrics và subtitle cho các video nổi tiếng: <http://lybio.net>
6. Improving Your IELTS Skill: Listening and Speaking - Sam McCater
https://mega.co.nz/#!n9gmVQ4Y!ATR12cdnDu7AN-ejswbVdqgUPe4wDw_mPu9LRCDO0VA
https://mega.co.nz/#!OkZGBLyT!ZtA2dFD_1akT4UeL5Bo0W-xyaJR_cm4ZOofZ0_FwWNVI
<https://mega.co.nz/#!rlAFnBrC!JToIFB99avRJxI88da6H8LkKXAB6SCn6MS3eE33ktWE>
7. Focus on IELTS
8. Improve Your IELTS Reading Skills - Sam McCater
<https://mega.co.nz/#!bwwFgQ7J!LcbvzjhryKIgIhTEzLytz675KKSr1ZKV0WnUEJ8pzc>
9. Cambridge 8&9: <https://mega.co.nz/#!mspDHLlib!LKy-Ct1b1HpHkzESEnK2ETrpGutSBGTwh2dStK1XISw>
10. Website Domini Cole IELTS: <http://www.dcielts.com>
11. Improve Your Writing Skills của Sam McCater:
<https://mega.co.nz/#!b95xGIDL!UuG2mYe0T01Cbqao7iGbkCAtwpsd-ulefal-kyGANqw>
12. Visual Writing about Graphs, Table and Diagram - Gabi Duigu:
<https://mega.co.nz/#!Hw4WCQZR!5rqvTp9TWkce0EjI0tLKUOCee5wjAY0IhQ71D5D9Pjw>
13. Tài liệu tham khảo về Reading IELTS: <http://tinyurl.com/qgvv4I9>